



ฉบับที่ 09/2564

## เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2564 ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสามที่มีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงตามการใช้จ่ายในทุกหมวดสินค้า อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ตามการเร่งเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนตามการลงทุนก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง ตามราคาอาหารสด และราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลง รวมถึงภาครัฐมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง โดยการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ สำหรับภาคการเงินเดือนเมษายน 2564 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัว ตามการใช้จ่ายในทุกหมวด จากผลสืบเนื่องของการระบาด COVID-19 ระลอกสาม แม้มีมาตรการภาครัฐช่วยสนับสนุนกำลังซื้อได้บ้างบางส่วน สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่หดตัวมากกว่าเดือนก่อน สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือน อัตราการเข้าพักแรม และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ลดลงจากเดือนก่อน

**รายได้เกษตรกร** ชะลอตัว ตามปัจจัยด้านราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวที่ปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรอื่น อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง และปศุสัตว์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนตามการเร่งเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดวัสดุของกรมราชทัณฑ์ และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายจ่ายลงทุนขยายตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยหมวดก่อสร้างขยายตัวทั้งยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ยังมีการเปิดตัวโครงการใหม่ และบางส่วนเป็นการเร่งสร้างเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และการนำเข้าสินค้าทุน

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัว ตามการผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ น้ำตาล สิ่งทอ และเยื่อกระดาษ ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว มันปะหลัง และยางพารา เพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยังอยู่ในระดับต่ำ จากความกังวลของผู้บริโภคต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ประเภท Cloud Computing และทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกเนื้อสัตว์ลดลงตามการส่งออกสุกรที่เร่งไปในช่วงก่อน ด้านการนำเข้าขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต Hard Disk Drive จากจีนและเวียดนาม ขณะที่การนำเข้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ลดลง

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.98 ลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะผักสดแปรรูป และราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลง รวมถึงภาครัฐมีมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง โดยการจ้างงานยังอยู่ในระดับต่ำ

**ภาคการเงิน** เดือนเมษายน 2564 เงินฝากคงค้างชะลอตัวจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม เงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจปรับลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุดลง ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อยจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ตามความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลดีจากมาตรการของภาครัฐ และสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงเดิมจากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th